

TK ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 4 มูลค่า 300 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2.48% ปรับลดต้นทุนทางการเงินสร้างความพร้อมในการแข่งขัน



TK ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 4 มูลค่า 300 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2.48% ปรับลดต้นทุนทางการเงินสร้างความพร้อมในการแข่งขัน

- รวมหุ้นกู้ทั้ง 4 ครั้ง ระดมทุน 2,000 ล้านบาท รับการฟื้นตัว
- มั่นใจพอร์ตเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งปีเติบโตต่อเนื่อง

TK เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 4 มูลค่า 300 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.48% ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่รองรับสัญญาณบวกของการให้สินเชื่อรถจักรยานยนต์โตต่อเนื่อง

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทยเปิดเผยว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ตลาดรถจักรยานยนต์ยังคงส่งสัญญาณการฟื้นตัว โดยมีอัตราเติบโตที่ 4.4% จาก 1,293,465 คันเมื่อปีที่แล้ว มาเป็น 1,350,105 คันในปีนี สำหรับตัวบริษัทเองคาดว่าจะการขยายสินเชื่อในส่วนของบริษัทจักรยานยนต์ สามารถขยายตัวได้สูงกว่าตลาดอย่างแน่นอน TK จึงได้เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 4 มูลค่า 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.48% อายุ 3 ปี ในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเสนอขายให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกินสิบรายในรอบระยะเวลาสี่เดือนใด ๆ

ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นครั้งที่ 4/2559 ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 วงเงินคงเหลือในปี 2558 รวมเป็นวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยที่ผ่านมาได้ออกไปแล้ว 3 ครั้ง วงเงินรวม 1,700 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ในระดับที่ต่ำดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.3% ซึ่งถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีในระดับที่ต่ำ

“การระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ TK พิจารณาใช้มาตลอดในอันดับต้น ๆ ซึ่งข้อดีของหุ้นกู้ก็คือต้นทุนทางการเงินที่ต่ำและสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อ TK โดย เราได้รับการจัด Rating จาก TRIS Rating ที่ A- อีกทั้งในประวัติการบริหารงานของเรา TK มีประวัติดีเยี่ยมในการชำระเงินกู้ทุกรูปแบบ และเรา

ไม่เคยมีปัญหาทางการเงินเพราะเราใช้หลักการบริหารที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีให้กับเรา”

นางสาวปฐมมา กล่าว

- 2 -

ทางด้านนายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ TK กล่าวเพิ่มเติมว่าการออกหุ้นกู้ถึง 4 ครั้งในปี นี้ ได้สะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมในการรุกตลาดที่กำลังฟื้นตัว ซึ่งภายในสิ้นปีนี้ TK คาดว่าพอร์ตสินเชื่อจะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

“ในระยะยาว เรายังเชื่อว่าตลาดในประเทศจะยังคงเติบโตต่อไป แต่เนื่องจากตลาดเราเป็นตลาดที่ฐานใหญ่ การเติบโตอาจจะไม่สูงมาก แต่เราจะต้องเติบโตในอัตราที่สูงกว่าตลาดรวม เราจึงได้กำหนดแผนระยะยาวไว้ว่าเราจะต้องดึงตลาดต่างประเทศเข้ามาสร้างการเติบโตให้กับเราอีกทางหนึ่ง ซึ่งตามแผน เราเชื่อว่าภายใน 5 ปี ตลาดในประเทศและต่างประเทศจะอยู่ในสัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งเราได้เข้าไปตั้งสาขาแล้วที่ประเทศลาวและกัมพูชา” นายประพล กล่าว

นายประพล กล่าวว่า TK ได้ลงทุนในประเทศลาว 1 สาขา โดยตั้งบริษัท Sabaidee Leasing และ 3 สาขาในประเทศกัมพูชากายใต้บริษัท Suosdey Finance ซึ่งผลประกอบการทั้ง 2 ประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยมีหนี้เสียอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งในสิ้นปีนี้คาดว่าจะยอดสินเชื่อทั้ง 2 ประเทศ จะมากกว่า 100 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตมากถึง 100% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว

กลุ่มบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 2,100 คน และมีสาขาบริการรวม 88 สาขา มีบริษัทย่อยในประเทศ 4 บริษัท และต่างประเทศ 2 บริษัท ในประเทศกัมพูชาและลาว ให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ โดยมีลูกค้าประมาณ 300,000 ราย